



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน คอลัมน์ข้าราชการ	ขรก.ถูกพักงานตามคำสั่ง คสช. -กล่าวถึงข้าราชการที่ถูกคำสั่งระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งเดิม เป็นการชั่วคราว ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช. ไม่สบายใจที่ผลการสอบสวนล่าช้า จนคนถูกสั่งพักการทำงานเกษียณอายุ จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการ โดยในส่วนของ สธ. ประกอบด้วย นายวินัย สวัสดิ์ดิวิร เลขานุการ สปสช. นายสุใหญ่ หลิมโตประเสริฐ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ และ นายปรีชา วงศ์ศิลารัตน์ ผอ.รพ.สงขลา
ข่าวสด	สปสช.อบรมใช้งบโปร่งใส -เสนอข่าว สปสช. จัดอบรมเรื่อง "การป้องกันและปราบปรามทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ" โดยนพ. ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า สปสช.ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีละกว่าแสนล้านบาท เพื่อดูแลประชากรทั่วประเทศกว่า 48 ล้านคน การบริหารกองทุนรักษาพยาบาล การจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ การจัดอบรมครั้งนี้ นำไปสู่การเพิ่มพูนทักษะและความรู้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสปสช. ทั้งหมด
เดลินิวส์	ปฏิรูประบบประกันสังคม -เสนอบทความ มีผู้เสนอให้ สปสช. เข้ามาดูแลผู้ประกันตนของประกันสังคม โดยโอนเงินส่วนค่ารักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ ไปให้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าบริหารจัดการ แม้เป็นวิธีที่น่าสนใจ แต่เสี่ยงต่อการทำความเข้าใจกับสาธารณสุขว่าไม่ใช่การยุบรวมกองทุน ฉะนั้น ข้อเสนอให้รัฐปฏิรูประบบประกันสังคม จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สมควรตอบสนองให้เป็นรูปธรรม ตามนโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน ที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มติชน	ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน -เสนอข่าว นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพฉ. กล่าวว่า ที่ผ่านมาระบบการแพทย์ฉุกเฉินมีการพัฒนาอย่างมาก ประชาชนที่เกิดเหตุฉุกเฉินสามารถโทรสายด่วน 1669 ของ สพฉ. และสายด่วน 1646 ของศูนย์เอราวัณ กทม. โดย 2 หมายเลขดังกล่าวจะเชื่อมโยงกันเป็นระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่จะประสานรถฉุกเฉินวิ่งรับส่งผู้ป่วยตามโซนพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลทันที แต่จากกรณีของนายบรรหารที่รพ.พยาบาลมาช้า ในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ ทางสธ. จะประชุมหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งศูนย์เอราวัณ หน่วยงานกู้ชีพ กู้ภัยต่างๆ เพื่อหารือการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป สิ่งที่สำคัญคือ ประชาชนควรรู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นระหว่างรอรถฉุกเฉิน ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ สพฉ. ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีประชาชนมักโทรโดยตรงไปยังโรงพยาบาล ดังนั้น จึงขอชวนให้โทรสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีระบบรองรับ ส่วนจะพัฒนาระบบการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินรวม โดยใช้หมายเลขเดียว 112 หรือไม่นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา แหล่งข่าวแวดวงสาธารณสุขกล่าวว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินหากติดต่อยังสายด่วน 1669 หรือ 1646 จะมีระบบในการประสานรถฉุกเฉินของแต่ละพื้นที่ และจะไปถึงที่หมายเพื่อรับผู้ป่วยเฉลี่ยไม่เกิน 8 นาที หรือช้าสุดจะใช้เวลา 15 นาที
มติชนออนไลน์ เว็บไซต์สนุก เว็บไซต์กระปุก	ความขัดแย้งกรณีเสนอเพิ่มเงินเดือนครูเท่าแพทย์ -เสนอข่าว ขณะนี้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง กรณี ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยให้ก้านเงินเดือนครูต้องไม่ต่ำกว่าแพทย์ และเสนอให้ตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ วางระบบหลักสูตร พัฒนาการศึกษาให้ทันสมัย และต่อมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่ง ระบุว่าแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงและใช้ถ้อยคำหยาบคาย ส่งผลให้ทางฝั่งครูออกมาตอบโต้จำนวนมาก โดยเพจ "Drama-addict" ได้นำมาแชร์ และกล่าวขอร้องครูแทนหมอในภาพ ล่าสุดทางแพทย์คนดังกล่าว ได้โพสต์ขอโทษผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ต้องขอโทษครูทุกคน ไม่ได้ตั้งใจ เพียงแต่ไม่อยากให้ใครมาเปรียบเทียบอาชีพหมอ เนื่องจากทุกวันนี้หมอดนหนัก โดนต่อว่า โดนฟ้อง แม้ทำดีกับคนไข้ก็ตาม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์สนุก</p> <p>เพลงกระทรวงสาธารณสุข</p>	<p>-เสนอข่าว นายศรีราช วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชี้แจงว่า การเสนอให้เพิ่มเงินเดือนครูให้เท่ากับแพทย์นั้น ไม่ได้เสนอให้เพิ่มเฉพาะเงิน แต่ตัวครูต้องเพิ่มคุณภาพ ต่อไปครูจะต้องจบปริญญาโท และไม่ใช่ครูคนเดียวจะสอนทุกวิชา ต้องเป็นครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละวิชามาสอบเด็ก โดยวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ จะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) เพื่อพิจารณา ก่อนเสนอให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปปรับใช้</p> <p>-คุณ Thananya Karn ได้โพสต์รูปข้อความจากเฟซบุ๊กของคุณ Tui Kanthanit ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นด้วยถ้อยคำหยาบคาย และระบุว่าขอให้จัดการด้วย ทั้งนี้ พบว่า แพทย์คนดังกล่าวได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว 1.19 นาที กล่าวขอโทษครูทุกคน ผ่าน เฟซบุ๊ก ขณะที่รพ.จุฬารัตน์รวมแพทย์ระยอง ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ตัดเงินเดือนแพทย์คนดังกล่าวแล้ว</p>
<p>มติชน</p>	<p>คดีทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังการประชุม เรื่อง "ทิศทางการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในอนาคต" ซึ่งจัดโดยแพทยสภา ว่า คำตัดสินของศาลเป็นสิ่งที่ สธ.ต้องดำเนินการตาม เพราะประเทศต้องดำรงอยู่ได้ด้วยการรักษากฎหมาย แต่จะต้องหาแนวทางป้องกัน แก้ไขไม่ให้เหตุเช่นนี้เกิดขึ้นอีก โดยได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค มี นพ.เสรี ตูจินดา ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธาน และจะเชิญผู้แทนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งฝ่ายกฎหมายของ สธ. ศาลยุติธรรม แพทยสภา และผู้บริโภคมาร่วมกันหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้</p>
<p>เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>ทำประกันภัยให้ศัลยแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.เตรียมให้มีการทำประกันภัยสำหรับศัลยแพทย์ เพื่อให้ความคุ้มครองจ่ายค่าเสียหายจากการฟ้องร้องแทน หากถูกพิสูจน์ว่าหมอมือเป็นฝ่ายผิดจริง หลังจากที่ผ่านมา ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยได้หารือกับคปภ. โดยจะหารือกับสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทยโดยเร็วที่สุด เพื่อร่วมกันออกแบบการประกันภัยความรับผิดสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ สำหรับหมอผ่าตัดโดยตรง ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขลักษณะการเอาประกัน การจ่ายเบี้ยประกัน วงเงินการคุ้มครองที่เป็นธรรมได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย ซึ่งจะมีให้เลือกทั้งประกันภัยส่วนบุคคล และประกันภัยกลุ่ม เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี และหากประสบความสำเร็จ คปภ.พร้อมขยายการทำประกันภัยไปคุ้มครองวิชาชีพอื่น เช่น หมอฟัน วิสัญญีแพทย์ หรืออาชีพอื่นที่มีความเสี่ยงสูง</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>เสนอขึ้นภาษีน้ำหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ทพ.ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า คณะกรรมการทันตแพทยสภา เห็นด้วยกับมติสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่เสนอให้ขึ้นภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเกินมาตรฐาน เพื่อช่วยลดปัญหาฟันผุ ลดโรคเจ็บป่วยเรื้อรังได้ในระยะยาว</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมนึก ศิริพานทอง กรรมการสมาคมเซลล์บำบัดไทย เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงสาธารณสุข ค้นหาสาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พบงานวิจัยของ ดร.สวีตัน และทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย โอคลาโฮมา เรื่องพืชจีเอ็มโอกับการใช้สารไกลโฟเสต (Glyphosate) และสุขภาพของคนอเมริกันที่เสื่อมโทรมลง ระบุว่า ทีมงานได้ตรวจสอบย้อนหลังตั้งแต่เริ่มมีการใช้ถั่วเหลืองจีเอ็มโอ ในปี ค.ศ.1996 จนถึงปัจจุบันพบว่า สอดคล้องกับการเกิดโรคสมัยใหม่ 22 กลุ่มโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง อัมพาต เบาหวาน อ้วน ไขมันในเลือดสูง อัลไซเมอร์ สมอเสื่อม พาร์กินสัน หลอดเลือดในสมอง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ออทิซึม ลำไส้แปรปรวน การติดเชื้อในลำไส้ อูจาระร่วง และไตวาย จากเดิมที่เคยเข้าใจกันว่าโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ แต่จริง ๆ สาเหตุหลักเกิดจากสารเคมีซึ่งเป็นยาปราบศัตรูพืชตกค้างอยู่ในพืชจีเอ็มโอ และเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พบว่า ประเทศจีนนำถั่วเหลืองจีเอ็มโอที่นำเข้าไปทดสอบ พบสารไกลโฟเสตตกค้างจริง รวมทั้งในน้ำมันถั่วเหลือง และซีอิ๊วขาว ก็พบสารไกลโฟเสตตกค้างเช่นกัน</p> <p>สำหรับประเทศไทย หลังจากทราบข้อมูล ได้ประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุข และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ขณะนี้กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ จึงอยากให้ประชาชนทราบและมีสิทธิเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย เช่น เลือกกินพืชออร์แกนิกแทน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์กอสซิป การเมือง</p>	<p>Infographic กรมอนามัย</p> <p>-กล่าวว่า ล่าสุดเห็นกรมอนามัย นำโดยอธิบดี หมอวชิระ เพ็งจันทร์ ปิ้งไอเดีย ส่งข้อมูล แนววิธีส่งเสริมป้องกันโรคด้วยตัวเอง ฉบับง่ายผ่านทางโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะไอเดียมาจากทีมพีอาร์ หรือท่านอธิบดีติดมาจากการส่งดอกไม้สวัสดีตามสัปดาห์ แต่จัดเป็นแผนที่ดีมาก</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคมะเร็ง</p> <p>-เสนอข่าว Operation BIM เปิดรับสมัครผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ไม่ประสงค์ใช้เคมีบำบัดและรังสีบำบัดจำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ "APCO Cancer MoonShot 2017 by Natural Immunotherapy" ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพด้วยวิธี "ภูมิคุ้มกันบำบัด" โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รักษาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่ www.apco.co.th หรือโทร 1154 และเริ่มประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในเดือนกรกฎาคม 2559 ก่อนสรุปผลทั้งหมดในต้นปี 2560</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>นโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์</p> <p>-เสนอข่าว นางอรุณชกา สืบญเจริญ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์ ว่า ได้มีการหารือใน 3 คลัสเตอร์ ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของไทย ได้แก่ คลัสเตอร์หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม, คลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร และคลัสเตอร์อากาศยานและชิ้นส่วน</p> <p>โดยในส่วนของคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร มีอุปสรรคที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น การผ่อนปรนเงื่อนไขในการขอวีซ่าของผู้ป่วย มาตรการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย และการแก้ไขธรรมเนียมสุขภาพในข้อที่ห้ามรัฐสนับสนุนระบบบริการสาธารณสุขที่แสวงหาผลกำไร มาตรการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเปิดวิทยาลัยการแพทย์ได้เอง ขณะที่การส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยา ควรจะกำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์การเภสัชกรรมให้ชัดเจน และเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชน พิจารณาจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อแบ่งเบาภาระในการรับรองและขึ้นทะเบียนของ ออย.</p> <p>หลังจากนี้คณะอนุกรรมการรายสาขาคลัสเตอร์ จะวางแนวทางแก้ไขปัญหาใน 2-3 สัปดาห์ ก่อนเสนอต่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ช่วยขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ เดินหน้าได้เร็วขึ้น</p>
<p>บ้านเมือง M2F ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100</p>	<p>เตือนอย่าหลงเชื่อสเปรย์ฉีดจุดซ่อนเร้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวถึงสเปรย์น้ำหอมฉีดจุดซ่อนเร้น อ้างว่ามีส่วนผสมของสังกะสีและแร่ธาตุจากธรรมชาติ สามารถกระตุ้นฮอร์โมนทำให้ประจำเดือนมาปกติ ช่วยลดกลิ่น ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรค และยังอ้างว่าแค่ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ลงไปบริเวณจุดซ่อนเร้น จะทำให้มีกลิ่นหอมชวนหลงใหลโดยไม่ต้องล้างด้วยน้ำเปล่า มีการโฆษณาตามสื่อออนไลน์และจางเน็ตไอดอลมาดึงดูดให้คนสนใจเพื่อเพิ่มยอดไลค์ ยอดแชร์ โดยบางผลิตภัณฑ์นั้น ยังไม่ได้มีการตรวจสอบที่แน่ชัดว่าปลอดภัยจริง กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้อย. ตรวจสอบเฝ้าระวังการโฆษณาและดำเนินการตามกฎหมาย หากพบการกระทำผิด เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค พร้อมทั้งให้ความรู้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อการโฆษณา</p>
<p>คมชัดลึก ไทยรัฐ</p>	<p>แรงงานไทยป่วยสารพัดโรค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยมีประชากรวัยแรงงานที่มีงานทำจำนวน 37.61 ล้านคน และพบ 1 ใน 10 ของประชากรวัยแรงงานมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ เรื่องกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคพิษจากสารกำจัดศัตรูพืช มีแนวโน้มเป็นโรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีผู้ที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรในผู้ชาย สาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสุขภาพจิต ส่วนใหญ่มีภาวะเครียด วิตกกังวลจากโรคเรื้อรัง และภาวะหนี้สิน</p> <p>ด้าน นพ.บุญเลิศ ตักดีชัยนันท์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนแรงงานนอกระบบ มีการตั้งคลินิกอาสาสมัครในรพ.สต. หากพบผิดปกติจะส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ แม้จะมีกฎหมายบังคับให้สถานประกอบการต้องตรวจสุขภาพลูกจ้างปีละ 1 ครั้ง แต่ที่ผ่านมาขาดการนำตัวเลขมาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ จึงต้องเร่งสร้างฐานข้อมูลดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วย</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>โรคสมองเสื่อม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ให้คำแนะนำใส่แว่นชรา ลดความเสี่ยงโรคระบบประสาทซึ่งแม้ไม่สามารถรักษาให้หายขาด แต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นจะช่วยชะลอความเสี่ยงของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตนเองและใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค คือ อายุที่เพิ่มขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ทำให้ความสามารถในการจำและการใช้เหตุผลของผู้ป่วยลดลง ควรให้ผู้สูงอายุรับประทาน อาหารให้ครบหมู่ เน้นผลไม้หลากสี เช่น องุ่น บัทรูป มะม่วงสุก แครอท แดงโม กี้ว แอปเปิ้ล หมั่นออกกำลังกาย นอนหลับให้เพียงพอ ไม่เครียด มีกิจกรรมนันทนาการในครอบครัว หากผู้สูงอายุเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>เตือนอุ่นของร้อนจัดทุกครั้ง</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ช่วงระยะเวลาเกือบ 2 เดือนนี้ พบทั่วประเทศป่วยจากโรคอาหารเป็นพิษ 13,689 คน กระจายทุกจังหวัด ซึ่งอุณหภูมิที่สูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส จะมีผู้ป่วยใน จังหวัดเพิ่มขึ้น 25 คน และพบว่าประชาชนนิยมเก็บอาหารค้างมือหรืออาหารปรุงสำเร็จแช่ไว้ในตู้เย็น ถือเป็นเรื่องที่ต้อง ถูกต้อง แต่ก่อนนำมารับประทานขอให้อุ่นด้วยความร้อนให้เดือดก่อนทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อโรค เนื่องจากความเย็นใน ตู้เย็นแค่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคเท่านั้น</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ปัญหาหมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปิดเผยว่า นายกฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุม ติดตามงานโครงการหลวง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก ส่วนการติดตามปัญหาหมอกควันนั้น นายกฯ มอบหมาย จังหวัดดำเนินการแล้ว เบื้องต้นได้กำหนดจัดโซนนิ่ง โดยจัดเวลาเผาปรับหน้าดินเพื่อการเพาะปลูกแต่ละพื้นที่ไม่ให้ เผาพร้อมกัน รวมถึงการนำซากวัสดุทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด มาแปรรูปแทนการเผา เพื่อลดและบรรเทาปัญหา หมอกควันด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p> <p>แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน 360</p>	<p>อากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว อากาศร้อนจัดวันเดียวช็อกตาย 4 ศพ ได้แก่ หม่อมสวนยางชาวบึงกาฬออกกรีดยางตอนเข้ามืดโรคหัวใจ กำเริบ, จำทหารเรือ นอนเสียชีวิตในบ้านพัก ฐานทัพเรือสัตหีบ, หม่อมใหญ่ชาวนครพนมเดินทางท่ากลางแดด ที่ นครปฐม เข้าไปหลบร้อนในดงกระถินหน้ามีดล้มเสียชีวิต และพ่อเผาชาวสุพรรณโรคความดันต่ำกำเริบ ล้มหัวฟาด พื้นเสียชีวิต</p> <p>อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ชี้ว่า ช่วงนี้อากาศร้อนจัดเพราะดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับประเทศไทยอุณหภูมิทะเล 44 องศา ใกล้เคียง กับเมื่อปี 2503 เดือนประชาชนเลี่ยงออกที่โล่งแจ้ง แนะนำให้ดื่มน้ำบ่อยๆ ลดความร้อนในร่างกาย ช่วงปลายเดือนระวัง พายุฤดูร้อน ลูกเห็บชั้ดถล่มหลายจังหวัดภาคเหนือ-อีสาน-ตะวันออก</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา เตือนประชาชนโดยเฉพาะคนชราและเด็ก ดูแลสุขภาพตนเองเป็นพิเศษ ช่วงอากาศร้อนจัดในขณะนี้ ซึ่งอุณหภูมิในหลายจังหวัดสูงถึง 42 องศา ควรเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง สวมเสื้อผ้าโปร่ง หลวม ใส่แว่น สวมหมวก ดื่มน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้มากๆ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพันปัญหา</p>	<p>ร้องเรียนใช้อุจจาระรดผัก</p> <p>-เสนอข่าว บ้านสร้างแก้วสมานมิตร ต.ท่าแร่ หมู่ที่ 8 อ.เมือง จ.สกลนคร มีชาวบ้านที่ปลูกผักอยู่หลังชุมชน นำ อุจจาระคนมาผสมน้ำรดผักแทนปุ๋ย ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณที่พักอาศัยรุนแรงมาก ทำให้วังเวียนศรีชะ คลื่นไส้ ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ และผักที่ปลูกมีอุจจาระปนเปื้อน</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 The nation ไทยโพสต์ new)108 ไทยรัฐ แนวหน้า</p>	<p>ไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขบราซิลรายงานผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสซิกา 91,367 คน เสียชีวิต 3 ราย สตรี ตั้งครรภ์ติดเชื้อแล้ว 802,429 คน ด้านเกาหลีใต้ได้ออกแบบชุดนักกีฬาเพื่อลงแข่งขันโอลิมปิกรีโอ 2016 ที่บราซิล เป็นกางเกงขาสั้น เสื้อแขนยาว เนื้อผ้าทอด้วยสารเคมีป้องกันยุงซึ่งเป็นพาหะไวรัสซิกา</p>